

(สำเนา)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๑๒๓/๒๕๖๒

เรื่อง ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็น  
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการ  
คัดเลือกและประกาศผลคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์  
ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ ที่ประชุมคณะ  
กรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ หนังสือเวียนพิจารณา ที่ อว ๘๑๐๖/ว๒๘๙๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม  
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับทุนโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถ  
พิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จสิ้น  
แล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียด  
การให้ทุนดังนี้

๑. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเวลา ๒ ปี ในอัตราค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่เกิน  
เดือน ๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท และค่าบำรุง/ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์  
เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี โดยให้เบิกจ่ายเงินทุนตามที่จ่ายจริงตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
หรือภาคการศึกษาที่ ๒ ของปีการศึกษาที่ได้รับทุนแล้วแต่กรณี หลังจากผู้รับทุนได้ทำสัญญาการรับทุนกับ  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรียบร้อยแล้ว

๒. ให้ผู้รับทุนดำเนินการดังนี้

๒.๑ รายงานตัวและจัดทำสัญญาการรับทุน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ภายในวัน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศเป็นผู้รับทุน

๒.๒ รายงานผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา และผลสำเร็จการศึกษาให้คณะพยาบาล-  
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จ  
การศึกษา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

พรชัย จุลเมตต์

สำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จุลเมตต์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ปฏิบัติการแทน

ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

(นางประภัสสร พลาบดีวัฒน์)

บุคลากรชำนาญการ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการพัฒนาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๐  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ประเภททุน	สังกัด	ระดับการศึกษา (ที่ได้รับทุน)	หลักสูตร	สาขาวิชา	มหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษา	หมายเหตุ
๑	นางสาวกัญญ์กุลณัช รามศิริ	บุคคลทั่วไป	สำนักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาโท	ปกติ	การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน	มหาวิทยาลัยบูรพา	
๒	นางสาวชโลธร สุขมา	บุคคลทั่วไป	สำนักงานจัดการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์	ปริญญาโท	ปกติ	การพยาบาลเวช ปฏิบัติชุมชน	มหาวิทยาลัยบูรพา	

๑๗ ๒๖